





ข่าววันนี้

## สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491 Website :: <http://www.tps10.org> Email :: [tps10@m-society.go.th](mailto:tps10@m-society.go.th) Facebook

วิสัยทัศน์ "เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม สู่การปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์" ตำนานมรดกการ "อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร"

## การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยรุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ ในการพัฒนาเครือข่าย ผู้สูงอายุ ระดับจังหวัดในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ การขยายผลการดำเนินงานเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับกลุ่มจังหวัด

โดยมี นายอนวัช ไทยขวัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีการบรรยาย อปท.กับการพัฒนาเครือข่ายที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย โดยนายรุ่งสุริยา เขียงชีระ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ การบรรยายเรื่องการจัดสวัสดิการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ลำคัญของการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยนายมานพ ต้นสุภาวน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุपालาน ต.หนองจ.เชียงใหม่

นอกจากนี้มีการอภิปรายกลุ่ม เรื่องแนวคิดการขับเคลื่อนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย โดยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายสว่าง แก้วกันทา ประธานผู้สูงอายุและ อ.ดร.รัฐพงษ์ อังกลสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการ โดย ว่าที่ร้อยตรีจากสสว.10 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรภาคี (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา ณ โรงแรม ออลิเดย์ การ์เด็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



